

วิเชษฐ์ เกษมทองศรี :

'ผมจะแก้ก.ม.สิ่งแวดล้อมที่ล่าสมัย'

สัมภาษณ์พิเศษ

● จันทรจิรา พงษ์ราย

'สำคัญคือต้องทำให้องค์กรแห่งนี้ มีความเป็นหนึ่ง หรือมีความเป็นยูนิตี (unity) ในการทำงานร่วมกัน"

คำชี้แจงต่อสื่อมวลชนของ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) คนที่ 3 ในรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม หรือ "क्रम.ยิ่งลักษณ์ 5" ที่กำลังถูกจับตามองจากสังคมว่าอาจจะเป็นผู้เข้ามา "ปลดล็อก" โครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาลที่ติดเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อม

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรี ทส. ใหม่ถอดด้าม วัย 50 ปี อดีตสมาชิกจากบ้านเลขที่ 111 ในรัฐบาลอดีต พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่เคยดำรงตำแหน่ง รมช.คมนาคมระหว่างปี 2546-2548 ก่อนจะถูกเว้นวรรคการเมือง 5 ปี (30 พ.ค. 2550-29 พ.ค. 2555)

หลังจากนั้น วิเชษฐ์ ก็เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ บอร์ด ปตท. ได้ไม่ถึงหนึ่งปี โดยเขายื่นหนังสือลาออกจากประธานบอร์ด ปตท. เมื่อ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา หลังจากรายชื่อปรากฏเป็น 1 ใน 18 ตำแหน่ง ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 5

"กรุงเทพธุรกิจ" มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงแนวนโยบายในการทำงานของ นายวิเชษฐ์ ที่เดินทางมาทำงานวันแรกตั้งแต่เช้านี้ของวันที่ 1 ก.ค. นี้ โดยถือฤกษ์เวลา 07.09 น. ในการเข้าสักการะศาลพระภูมิ ของ ทส. ท่ามกลางมีอบที่ติดพันกว่า 100 คน จากภาคอีสานที่เดินทางมาประชิดถึงประตูรั้วกระทรวง ทส.

"ผมต้องขอขอบคุณนายโชติ ตราชู ปลัด ทส. และข้าราชการ ทส. ทุกคน ที่มาให้การต้อนรับกันตั้งแต่เช้า คือเวลา 07.09 น. วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคล ที่ผมเข้ามาที่ ทส.

โดยย้ำว่าจะสานงานเก่าที่ค้างอยู่ สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีก็จะดำเนินการต่อยอด แต่สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็จะเริ่มแก้ไข"

เขาบอกว่า การทำงานในยุคของเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

"อีกสิ่งหนึ่ง คือ ผมจะทำงานไปข้างหน้าในเชิงรุก และต้องมีนโยบายใหม่ๆ ออกมา ที่สำคัญคือต้องให้องค์กรแห่งนี้มีความเป็นหนึ่ง หรือมีความเป็นยูนิตีในการทำงานร่วมกัน นับจากวันนี้ไป บุคลากรที่ทำงานเสียสละ มีคุณธรรม ทำงานเพื่อกระทรวง ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ต้องได้ดี" เขาย้ำ

วิเชษฐ์ บอกอีกว่า สิ่งสำคัญทุกหน่วยงานที่สังกัด ทส. จะต้องช่วยกันทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพราะการทำงานร่วมกันได้จะทำให้งานสำเร็จเร็ว ซึ่งตัวเขาเน้นเป้าหมายที่สำเร็จเร็ว แต่ยังมียึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญ เช่น กรณีประชาชนเดือดร้อนเข้ามาการร้องเรียนกับ ทส. ต้องรับและหากแก้ไขได้ต้องรีบแก้ แต่หลักต้องถูกต้องตามกฎหมาย

เขาบอกว่า อย่างกรณีมีอบชาวบ้านจากจังหวัดเลยและพิษณุโลก ที่เดินทางมาพบแต่เช้าเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน ได้มอบหมายให้ ปลัดโชติ พิจารณาว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไร ซึ่งในฐานะที่ลงไปพูดคุยทั้งกับแกนนำมีอบชาวบ้านที่ร่วมเดินทางมา ที่เชื่อว่าถ้าไม่เดือดร้อนจริง และไม่มีวาระซ่อนเร้น ชาวบ้านคงไม่เสียเวลาเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะปัญหาเรียกร้องที่ทำมาหากิน

"ผมย้ำว่า คงต้องค่อยๆ แก้ไขปัญหาไป โดยยึดหลักกฎหมาย แต่หากว่าหลักกฎหมายเป็นปัญหาอุปสรรคในอนาคตก็ต้องแก้ไขเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ผมกำลังตั้งทีมงานทางกฎหมายขึ้นมา พิจารณาว่ากฎหมายฉบับไหนของ ทส. ที่ล่าสมัย เราต้องแก้ให้ทันกับเหตุการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์"

วิเชษฐ์ บอกถึงเป้าหมายที่สอง

วิเชษฐ์ บอกด้วยว่า สำหรับกฎหมายที่ล่าสมัย และทำให้ ทส. ถูกมองว่าเป็นตัวขัดขวางในหลายโครงการ เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาล หรือแม้แต่โครงการขนาดใหญ่ทางด้านพลังงาน

นั้น ยืนยันว่าการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมิติสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าเราสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ซึ่งปลัดโชติ รายงานว่ากระบวนการอีไอเอ ถ้าข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเราจะต้องแจ้งกลับไปยังเจ้าของโครงการภายใน 45 วัน ดังนั้นคนที่มาขออีไอเอ ถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วน ทส. จะอนุมัติได้ แต่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นมาจากเจ้าของโครงการเอง แต่ย้ำว่าในยุคนี้การทำงานจะโปร่งใส และทุกอย่างจะค่อยๆ ปรับ

"ทส. คงไม่ใช่ตัวชะตาในโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่ปัจจุบันยังติดเรื่องกระบวนการรับฟังความเห็น และกระบวนการอีไอเอ ทส. เราจะต้องเดินตามคำตัดสินของศาลปกครอง และถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วคงจะเดินหน้าต่อไปได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมาก ซึ่งรวมทั้งโครงการปลูกป่า 800 ล้านกล้าที่อยู่ในงบเงินกู้ด้วย ขณะนี้ต้องขอรายละเอียดและคุยกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ด้วยว่าจะชะลอโครงการหรือจะมีแนวทางอย่างไรต่อไป"

วิเชษฐ์ ยอมรับว่า กรณีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน เอ็นจีโอ ในโครงการพัฒนาต่างๆ บางครั้งต้องให้ข้อมูลให้ครบทุกมิติ ทั้งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วย ส่วนนโยบายการแก้ปัญหาสิ่วสิ่วในเขตป่านั้น รัฐมนตรี ทส. ย้ำว่า จากนี้ไปทุกอย่างควรต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และคงไม่ใช่ตัวรัฐมนตรีคนเดียวที่จะทำงานเรื่อง

นี้ แต่ข้าราชการผู้ใหญ่ และข้าราชการทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพราะพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง ส่วนที่มีข่าวว่าจะให้เอกชนเช่าได้หรือไม่ขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน ยังไม่มีข้อสรุป

"ผมมีนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกันในระดับปลัด ทส. ผู้บริหารกระทรวง และอธิบดีจากกรมต่างๆ จาก

นั้นจะเดินสายตรวจเยี่ยมทั้ง 9 กรม และ 4 รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัด ทส. ให้เสร็จภายใน 2 เดือน ซึ่งจากนั้นจึง

จะคลอดนโยบายใหม่ออกมา แต่ตอนนี้ขอ ดูเนื้อหาทั้งหมดก่อน”

เมื่อถูกตั้งคำถาม ว่า การมานั่งเก้าอี้ ทส.เพื่อมาปลดล็อกโครงการพัฒนา และอาจ เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน วิเชษฐ์ ถึงกับร้อง เสียงดังว่า “ไม่เกี่ยวกัน” พร้อมย้ำว่า ไม่มี คำว่าเอื้อประโยชน์อย่างแน่นอน แต่อาจจะ สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในรัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องกับกระทรวง มีความสะดวกในการ ทำงานและสามารถบรรลุเป้าหมาย เช่น อะไร ที่เป็นอุปสรรคก็ต้องแก้ไข อย่างกฎหมาย บางฉบับของ ทส. เป็นต้น

กระนั้นก็ตาม วิเชษฐ์ ย้ำว่า ในฐานะที่ มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับข้าราชการที่ กระทรวงคมนาคม และการนั่งในประธาน บอร์ด ปตท. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจทำงานในเชิง ธุรกิจ เขาจึงหลายมิติทั้งส่วนราชการและ ภาคเอกชน ดังนั้น จะนำประสบการณ์นี้มาสร ร้างการทำงานเชิงรุกของ ทส. มิตินี้ และเชื่อ มั่นในประสบการณ์มาใช้ทำงานเชิงรุก เพื่อ จัดระบบการทำงานที่ซับซ้อน และขั้นตอนที่ ล้ำช้าไม่ทันใจประชาชน

“ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปใน ทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งเรื่องงานทุก เรื่อง เรื่องความสามัคคี ซึ่งทุกองค์กรก็ ย่อมต้องมีความขัดแย้ง จะมากหรือน้อย แค่นั้น หลังจากนั้นภายใต้การเป็นผู้นำของ ผม ที่ ทส. จะต้องเปลี่ยนระบบการทำงาน ที่เป็นเอกภาพมากขึ้น” วิเชษฐ์ บอกถึง เป้าหมาย

นี่เป็นเพียงแนวนโยบายวันแรกของ รัฐมนตรี ทส. คนใหม่ ที่นับจากนี้ไปคงน่า จับตามองว่า...จะเห็นอะไรใหม่ๆ